

## **Bài phát biểu cảm nghĩ của bệnh nhân: Trịnh Liên Chi**

Sinh ngày: 10-12-1972 tại Sài Gòn.

Bệnh: Hội chứng DOWN.

Địa chỉ: 568/2 đường Bà Hạt, phường 7, Quận 10.

Tôi tên Dương Thị Kim Liên, mẹ cháu Trịnh Liên Chi có vài lời phát biểu cảm nghĩ. Sau khi được bà thầy Lê Thị Thu Cúc chữa bệnh cho con tôi bằng liệu pháp tác động tổng hợp đầu - mặt - cổ - lưng.

Tôi rất buồn vì con tôi mang chứng bệnh mà y học gọi là hội chứng DOWN một chứng bệnh nan y được Bác sĩ CR chẩn đoán. Sau khi ra đời cháu phát triển chậm, đến tháng 18 bé mới chập chững biết đi. Suốt thời gian từ 1973 - 1976 tôi đã đưa cháu đi đến bệnh viện BV CR, SB, NĐ I, II vì cháu rất hay bị bệnh lật vật.

Cuối năm 1976 cháu vá môi tại Bệnh viện NĐ II mãi đến năm 1977, 5 tuổi cháu mới biết nói bập bẹ từng tiếng, luôn nói ngược, lưỡi của cháu dài và nhọn, cháu luôn dùng lưỡi lếm lên đầu mũi.

Đến tháng 9/1987 gia đình tôi được cô giáo Trà (Hiệu phó trường cấp I,II Bình An, Sông Bé) giới thiệu đến Bà thầy Lê Thị Thu Cúc để điều trị: Bà thầy đã chữa cho cháu Chi được hai tháng.

Hiện nay sức khỏe của cháu khá tốt, rất ít khi bị bệnh lật vật, lưỡi không le dài liếm lên mũi nữa. Bây giờ cháu đã đi học trường Tương Lai. Trường trẻ em phát triển chậm Quận 10. Cô giáo khen cháu làm toán giỏi, thông minh, biết hỏi và trả lời đúng, mặc dù còn nói ngọng nhưng dễ nghe.

Ngoài ra cháu còn hay hát được những bài như: Con chim non, trái đất tròn...

Tôi không ngờ giờ đây con tôi lại được điểm phúc như bao trẻ khác, được đến trường và làm toán được thông minh.

Lúc đầu tưởng cháu học thuộc lòng nhưng khi đưa sách cho cháu đọc rành rọt, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khách đến nhà Liên Chi biết rót nước mời khách uống. Đó là điều bất ngờ và hạnh phúc rất lớn đối với gia đình chúng tôi.

Giờ đây, tôi có một vài lời phát biểu cảm nghĩ và xin thành thật cảm ơn Bà thầy và một số anh chị em trong Tổ chẩn trị. Chúc Bà thầy và anh chị em trong Tổ được dồi dào sức khỏe.

Thành kính biết ơn

*Ngày 1 tháng 10 năm 1989*  
*Mẹ của Liên Chi*  
*Ký tên: Dương Thị Kim Liên*